



12 มิถุนายน 2558 หน้า 21

### 1 ส.ค. ฟันธงใช้ e - Cess สดออกทาง มันใจเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ

สกย. หนุนนโยบายรัฐบาล ตีเคาะ 1 ส.ค.58 ใช้ระบบ NSW ชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) เร่งเดินสายชี้แจง เผยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกทั้งสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และป้องกันการทุจริตได้ พร้อมเตรียมพัฒนาต่อยอดใช้ในการขอคืนเงิน

ดร.กฤษณ์ ห่อทองคำ กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป สกย. จะเปิดให้บริการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพียงระบบเดียว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกยางพารา และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจะทำการยกเลิกระบบการชำระเงิน Cess แบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

สำหรับระบบ NSW ดังกล่าว สกย. ได้นำมาทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีผู้ส่งออกยางพาราให้ความสนใจนำมาใช้ e-Cess เบื้องต้นประมาณ 25 ราย จากผู้ส่งออกทั้งหมดประมาณ 200 กว่าราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ และขนาดกลางปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นเลย ในทางตรงข้ามผู้ส่งออกได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาในการประสานงานด้านความสะดวกสบาย ผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาชำระเงินที่ สกย. ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง รวมทั้งยังลดปริมาณการใช้เอกสาร ลดระยะเวลาในการชำระเงิน และที่สำคัญสามารถชำระเงินได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ

"สกย. มันใจว่าเมื่อผู้ส่งออกนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการชำระเงิน Cess แทนระบบเดิมแล้ว จะไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และไม่

ต้องกังวลว่า ระบบคอมพิวเตอร์จะล่ม เพราะได้ผ่านการทดสอบ และทดลองใช้มามากกว่า 2 ปีแล้ว รวมทั้งยังได้มีการสำรองข้อมูลไว้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะช่วยให้หน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากการบันทึกรายการครั้งเดียว" ดร.กฤษณ์ กล่าว

ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร สกย. กล่าวต่อว่า ระบบ NSW จะช่วยให้ สกย. สามารถเก็บเงิน Cess ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ทราบข้อมูลปริมาณยางส่งออกที่แท้จริง ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการวางแผนบริหารยางของประเทศได้ รวมทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนี้ในอนาคต ภายในปี 2559 จะนำระบบนี้มาใช้ในการคืนเงิน Cess ให้กับผู้ส่งออกที่ส่งยางออก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกได้รับการคืนเงินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ส่งออกรายเล็กๆ ที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะนำระบบ NSW มาใช้ สามารถใช้บริการกับบริษัทชิปปิง หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่มีบริการนำระบบดังกล่าวมาใช้ ซึ่งขณะนี้ให้บริการประมาณ 3-4 ราย ก็จะได้รับความสะดวกสบายเช่นกัน ส่วนผู้ส่งออกที่ชำระเงิน Cess ในระบบเดิมแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกยางพารา จะต้องส่งออกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นี้ แต่ถ้าไม่สามารถส่งออกไปทันสามารถยื่นเรื่องชี้แจงเหตุผลและขอคืนเงินได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในการส่งออกยางได้

ส่วนผู้ส่งออกที่ยังไม่เข้าใจระบบ NSW ในระหว่างนี้ จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ ซึ่งไม่ยุ่งยาก เรียนรู้อย่างในวันเดียวได้ และใช้ระยะเวลาในการวางระบบไม่นาน โดย สกย. ได้ประสานงานทั้งกับผู้ใช้บริการในการพัฒนาระบบผู้ให้บริการด้าน Gateway และสถาบันการเงินที่จะรับชำระเงิน ไว้ให้บริการแก่ผู้ส่งออก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สกย. หรือโทร.0-2433-2222 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และในระหว่างนี้ สกย. จะจัดประชุมสัมมนาพร้อมเดินสายพบผู้ประกอบการส่งออกยาง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเข้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

13 มิถุนายน 2558 หน้า 1,3 (1)



## สก๊อบหน้า 1 เตลีทีวีส์

ต่อเนื่องตติย ๘

**ก**ว่า 4 ปีก่อน... “ยางพารา” ถูกระบุประมาณว่า... กำลังเป็น “พืชเศรษฐกิจดาวรุ่ง” มากขึ้นกว่าเดิม กำลังเป็น “พืชที่มีแนวโน้มดีที่สุด” จากที่ก่อนหน้านี้ “ยางพารา” ก็ถือเป็นหนึ่งใน “พืชเศรษฐกิจ” ของประเทศไทย โดยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เนื่องจากน้ำยางพาราสามารถแปรรูปเป็นวัสดุต่าง ๆ ได้มากมาย ขณะที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกยางพาราเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก

เกือบ 2 ปีก่อน... หลังมีการโหมส่งเสริมปลูก “ยางพารา” กันเต็มที่ ตั้งแต่ช่วงนั้น ณ ที่นี้ก็เคยตั้งปณิธานประมาณว่า... ในอนาคตต่อไป “ยางพารา” จะ “รุ่งได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่-อย่างไร??” จะมีจุดใดที่ต้องระวังตั้งแต่ในช่วงนั้นหรือไม่-อย่างไร?? หากเศรษฐกิจประเทศที่นำเข้ายางพาราจากไทย เศรษฐกิจโลก เกิดมี ปัญหา “ราคายางพาราจะซบถเหมือนปัญหาพืชเศรษฐกิจอื่นหรือไม่-อย่างไร??” ...ปัจจุบันนี้ “น่าคิดหรือไม่??”

รัฐบาลยุคก่อน ๆ จะไม่ค่อยสนปณิธานเหล่านี้แล้วในยุคนี้ “ปัญหาราคายางพารา” ก็อุบัติ!! ทั้งนี้ ที่มาของปัญหาราคายางพาราที่เกิดในยุคนี้เป็นอย่างไร?? ทางรัฐบาลในยุคปัจจุบันก็ได้มีการแจกแจงอธิบายเหตุกันไปมากแล้วตั้งแต่ที่จะพอทราบ ๆ กัน ซึ่งนอกจากนี้ เข้าใจ ถึงสาเหตุปัญหาราคายางพารา กับสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อนสนใจมากกว่า ก็

ย่อมจะเป็น “แนวทางช่วยเหลือ-แก้ปัญหา” จากภาครัฐ อย่างไรก็ตามก็ดูกับสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจนี้ ถ้าเป็น “แบบยั่งยืน” ได้ ก็ย่อม “ดีกว่าแค่เฉพาะหน้า” และ...

“แก้ปัญหาแบบยั่งยืน” กำลังมีกรณีให้ลุ้น??

“ขณะนี้ได้มีการเร่งสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมปรับตัวทำงานตามบทบาทของ กยท...” นี่เป็นการระบุไว้ของประสิทธิ์ หมดเสี้ยน ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ซึ่งกับ “กยท.” ที่มีการระบุถึง

## ควบรวม+กอบทูนใหม่ 'ช่วยยางพารา' จับตา'แบบยั่งยืน?'

นั้น เต็ม ๆ คือ... “การยางแห่งประเทศไทย” ...องค์กรใหม่ และกับองค์กรใหม่ที่ว่า กับ “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ “กยท.” นี้ จากข้อมูลที่มีออกมา และจากการเผยไว้ของ อำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักใหญ่ใจความคือ... นี่เป็นผลมาจากการที่สภามติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้ความเห็นชอบผ่านร่าง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งกฎหมายนี้กำลังจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ใน

15 มิถุนายน 2558 หน้า 1,3 (2)

เวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย หรือเรียกย่อ ๆ ว่า พ.ร.บ.การยางฯ ก็จะมีการ “รวบรวม 3 หน่วยงานที่ทำงานเรื่องยางพารา” คือ... สกย. หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, องค์การสวนยาง, สถาบันวิจัยยาง จะ รวมรวมกันเป็นองค์กรใหม่ คือ... “กยท.” หรือ “การยางแห่งประเทศไทย” *นับว่าจะบูรณาการงานร่วมกันโดยมีเอกภาพ จะมิใช่แนวทางเดิม ๆ จะมีใช้ต่างฝ่ายต่างทำ*



ทั้งนี้ กับ “องค์กรใหม่เกี่ยวกับยางพารา” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ จากข้อมูลก็มีการแจกแจงไว้โดยสังเขปคือ... จะมีบทบาทหน้าที่บริหารยางพาราทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นศูนย์กลางยางพาราแบบครบวงจร เป็นเสมือนพี่เลี้ยงเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ดูแลถึงภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการตลาด ซึ่ง เป้าหมายอยู่ที่การ “พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา”

ยึดโยงกับการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางไทย

“นี่เป็นความท้าทายครั้งสำคัญของรัฐบาล ที่จะพลิกฟื้นชีวิตของพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่ง พ.ร.บ.การยางฯ ได้มีการแก้ไขหลักการในการใช้เงินสงเคราะห์ หรือที่เรียกว่า เงินCESS (CESS) มาเป็น *กองทุนพัฒนายางพารา* ช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากการปลูกทดแทนและงานวิจัย” ...ทาง รมช.เกษตรฯ ระบุไว้

กับกรณี “กองทุนพัฒนายางพารา” ดังกล่าวนี้อีกมีข้อมูลที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด ๆ คือ... กองทุน 100% ในแต่ละปีจะกันเป็นงบบริหาร กยท. 10%, ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกยางทดแทน ไม่เกิน 40%, อุดหนุนด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่เกิน 35%, เป็นเงินวิจัย 5%, สนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3% และอีก 7% จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

“ชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่า 25 ปีขึ้นไปขอรับเงินสนับสนุนเพื่อโค่นยางเก่าและปลูกยางทดแทนได้ หรือเลือกเอายางพันธุ์ดี หรือพันธุ์ไม้อินดิน พันธุ์พีช ปู๋ย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือการช่วยเหลืออย่างอื่น ก็ได้ ผู้ที่ไม่มีสวนยางแต่มีที่ดินเหมาะสมแก่การปลูกยาง ก็สามารถขอรับการสนับสนุนปลูกยางได้” ...นี่ก็เป็นอีกส่วนจากข้อมูลเกี่ยวกับ “*กองทุนพัฒนายางพารา*” และ “*การยางแห่งประเทศไทย*” ที่กำลังจะมีการแจ้งเกิด

ก็เป็นเรื่อง “*ยางพาราไทย*” ที่นำตามดูก็ว่าอย่าง *นำล้น “แนวทางดูแลแก้ปัญหา”* ที่กำลังจะมี *จากนี้เรื่องนี้จะดีขึ้นได้แค่ไหน??-อย่างไร??.*



13 มิถุนายน 2558 หน้า 16

### ทุน สกย.ตั้งศูนย์อนุรักษ์ยางที่บ้าน หวังใช้ต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

เตรียมผลัดถิ่น สกย. อนุรักษ์ยางพาราพื้นบ้าน ไม่ให้สูญพันธุ์ และใช้ต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ หลังพบลักษณะเด่น มีความทนต่อโรค แมลงศัตรูพืช ความเค็ม ความแห้งแล้ง และลมพายุ เกษตรกรเจ้าของสวนไฟเขียวให้ความร่วมมือ หวังสืบทอดให้ลูกหลานได้ศึกษา

นายสมชาย ณ ประดิษฐ์ กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า จะเสนอให้ สกย.ดำเนินการอนุรักษ์ยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะสายพันธุ์พื้นบ้านที่ได้มีการสำรวจพบตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งล่าสุดได้พบอยู่ที่สวนยางพาราของเกษตรกรบนเกาะงูมู ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี และยังให้ผลผลิตน้ำยางได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ยางไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ และให้คนรุ่นหลัง ตลอดจนนักวิชาการได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปผลิตเป็นกล้ายางเพื่อใช้เป็นต้นตอพัฒนาต่อยอดเป็นยางสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลต่ออนาคตยางพาราไทยได้ ยั่งยืน

สำหรับลักษณะเด่นของยางพาราสายพันธุ์พื้นบ้าน ที่พบบนเกาะงูมู นั้น คือ มีความทนต่อโรค แมลงศัตรูพืช ทนต่อความเค็ม ทนต่อความแห้งแล้ง รากมีความแข็งแรงทนต่อลมพายุ และเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ยังไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ใดๆ หากนำไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางของไทยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว ยังมีความทนต่อโรค และแมลงศัตรูยางต่างๆ อีกด้วย และนอกจากจะต้องให้ต้นทุนการทำสวนยางของเกษตรกรลดลงแล้ว ยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและ

สิ่งแวดล้อม เพราะใช้สารเคมีไม่ปริมาณที่น้อยลงอีกด้วย

ส่วนสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกรอนุรักษ์ยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ คือ บริเวณพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ของ สกย. ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีพื้นที่จำนวนมากกว่า 2,100 ไร่ และในปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวก็ดำเนินงานเกี่ยวกับพันธุ์ยางอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการผลิตต้นตอตาข่ายพันธุ์ดี การผลิตกิ่งตาข่าย การผลิตยางข่าถุง การผลิตกล้าปลูมน้ำมัน ผลผลิตจากยางพารา และปลูมน้ำมัน ตลอดจนการเป็นแปลงสาธิตยางพาราต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป จัดทำแปลงสาธิต การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น หากเพิ่มหน้าที่ในการอนุรักษ์สายพันธุ์ยางพาราด้วย ก็น่าจะอยู่ในศักยภาพที่สามารถทำได้

นายสมเจตน์ อรพันธุ์เศรษฐี เจ้าของสวนยางพันธุ์พื้นบ้านบนเกาะงูมู เปิดเผยว่า สวนยางพารามีทั้งหมดประมาณ 8 ไร่ ปลูกรมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ไม่เคยมีการไถนทิ้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้น้ำยางสดเฉลี่ยประมาณ 35 กิโลกรัมต่อวัน โดยปลูกผสมผสานกับพืชอื่นๆ หลากหลายชนิดในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมดประมาณ 17 ไร่ พืชอื่นๆ ที่ปลูกเช่น ผักเหียง ต้นตะเคียนทอง มะพร้าว สละ เป็นต้น และหาก สกย. รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ต้องการมาดูงาน หรือทำการศึกษาวิจัยตลอดจนนำเมล็ดพันธุ์ยางไปผลิตเป็นกล้ายางที่บ้านเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน หรือนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นยางพาราสายพันธุ์ใหม่ก็ยินดีให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน



15 มิถุนายน 2558 หน้า 16



ทวงคืน : นายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.สุโขทัย นำคณะ ตัดโค่นต้นยาง 2 แปลง ตามยุทธการ  
ทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าห้วยโป่งแค หมู่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสำริด  
จ.สุโขทัย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดที่บุกรุกพื้นที่ป่า

15 มิถุนายน 2558 หน้า 21

## 1 ส.ค.พี่น้องใช้ e-Cess ส่งออกยางพารา

ดร.กฤษณัท ห่อทองคำ กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป สกย. จะเปิดให้บริการชำระหนี้สงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพียงระบบเดียว

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกยางพารา และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจะทำการยกเลิกระบบการชำระเงิน Cess แบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)



สำหรับระบบ NSW ดังกล่าว สกย.ได้นำมาทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีผู้ส่งออกยางพาราให้ความสนใจนำมาใช้ e-Cess เบื้องต้นประมาณ 25 ราย จากผู้ส่งออกทั้งหมดประมาณ 200 กว่าราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ และขนาดกลาง ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ส่งออกได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการทำงาน



ลดระยะเวลาในการประสานงาน ด้านความสะดวกสบาย ผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาชำระหนี้ที่ สกย. ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง รวมทั้งยังลดปริมาณการใช้เอกสาร ลดระยะเวลาในการชำระเงิน และที่สำคัญสามารถชำระเงินได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ

“สกย. มั่นใจว่า เมื่อผู้ส่งออกยางพาราเริ่มดังกล่าวมาใช้ในการชำระเงิน Cess แทนระบบเดิม

แล้ว จะไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และไม่ต้องกังวลว่า ระบบคอมพิวเตอร์จะล้ม เพราะได้ผ่านการทดสอบ และทดลองใช้มา มากกว่า 2 ปีแล้ว รวมทั้งยังได้มีการสำรองข้อมูลไว้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะช่วยให้หน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากการบันทึกรายการครั้งเดียว” ดร.กฤษณัท กล่าว

ส่วนผู้ส่งออกที่ยังไม่เข้าใจระบบ NSW ในระหว่างนี้ จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ ซึ่งไม่ยุ่งยาก เรียนรู้ภายในวันเดียวได้ และใช้ระยะเวลาในการวางระบบไม่นาน โดย สกย. ได้ประสานงานทั้งกับผู้ให้บริการในการพัฒนาระบบ ผู้ให้บริการด้าน Gateway และสถาบันการเงินที่จะรับชำระเงิน ไว้ให้บริการแก่ผู้

ส่งออก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สกย. หรือโทร.0-2433-2222 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.



15 มิถุนายน 2558 หน้า 8



## ยางพารา

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แจ้งว่า  
Association of Chemical Industries of  
Slovenia (ACIS) สนใจติดต่อหารือกับ  
ผู้ประกอบการสินค้ายางพาราเพื่อนำเข้าสินค้า  
เอกชนสนใจติดต่อ Mr.Ziga Lampe ตำแหน่ง  
Advisor และ Mrs.Natasa นามสกุล Turk  
ตำแหน่ง Area Director of the Centre for  
Asian International Business affairs ที่อยู่  
Dimiceva 13 เมือง Ljubljana ประเทศสโลวีเนีย  
รหัสไปรษณีย์ 1504 โทรศัพท์ +38 6 1 5898  
259 อีเมลล์ darja.bostjancic@gzs.si เว็บไซต์  
www.gzs.si

15 มิถุนายน 2558 หน้า 7 (1)

## อย่าให้กฎหมายป่าชุมชนชนกับการละเมิดสิทธิคนอยู่กับป่า

**ท** ลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายหวงผืนป่า โดยตั้งเป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90,000 ไร่ และภาคเหนือตั้งเป้าหมาย 142,000 ไร่ ด้วยการตัดยางพาราของชาวบ้านที่ปลูกอยู่ พื้นที่ป่าทั่วประเทศนั้น

ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงกรณีดังกล่าวเป็นนโยบายการอนุรักษ์ที่ก้าวร้าว (aggressive conservation) จากการนิยามว่า คนปลูกยางพาราคือยาพิษ นี่เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ และวิธีการหักตัดมาพร้อมๆ กับการสร้างบาดแผลในใจคนจนไปอีกนาน โดยเห็นว่ารัฐควรมีแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาข้างต้น

การตัดยางพาราในพื้นที่ป่ายังคงดำเนินการไปด้วยการสร้างกระแสทางสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบให้บทวนแล้วก็ตาม

การอนุรักษ์ที่ไม่เคารพสิทธิของชุมชนยังคงปรากฏให้เห็นอีก เมื่อนุการกรมการป่าไม้ที่ตื่นภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนข.ได้ยกวาง พ.ร.บ.ป่าชุมชนขึ้นมาพิจารณาพบว่า เนื้อหาร่างกฎหมายนี้มีหลายประเด็นกระทบต่อสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ตั้งที่เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ได้แถลงหลังพิจารณาสาระของกฎหมายแล้วมีท่าทีและข้อเสนอ ดังนี้

1.ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ขัดและละเมิดต่อหลักสิทธิชุมชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก



ตัดสิทธิของชุมชนที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ รวมทั้งชุมชนประเภทอื่นๆ ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนออกไป การยกวาง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งได้มีการริเริ่มมานานนับจากปี พ.ศ.2534 แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างข้าราชการประจำกับประชาชนผู้ดูแลจัดการป่าชุมชน แต่ก็ไม่เคยเลยร้ายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนเช่นร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบับนี้ การถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นในช่วงรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา, นายภัก ชวน หลีกภัย, ทักษิณ ชินวัตร, พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในการพิจารณากฎหมายดังกล่าว พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี 2550 ก็ล้วนแล้วแต่คงสิทธิให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่มีมาตรการและเงื่อนไขในการกำกับดูแลที่มากขึ้นตามเหตุผลที่แตกต่างกันไป การที่อนุกรรมการชุดนี้ได้ตัดสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมออกจากเงื่อนไขการจัดตั้งป่าชุมชน จึงถือว่างกฎหมายฉบับนี้ที่ขัดและละเมิดต่อหลักสิทธิชุมชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรง

2.ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ขัดกับสภาพข้อเท็จจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ของ

ประเทศอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่มีชุมชนท้องถิ่นอาศัยพึ่งพาธรรมชาติอยู่จำนวนมาก อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความเป็นจริงที่อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า ลำพังรัฐเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลรักษาป่าให้เกิดประสิทธิภาพได้ สภาพพื้นที่ป่าไม่จริง จึงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 13,810,450 ไร่ มีชุมชนทั้งหมด 2,871 ชุมชน โดยจำแนกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ชันคุณภาพสูงน้ำ) 9,265,700 ไร่ หรือคิดเป็น 67% ของพื้นที่ ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่ 977 ชุมชน ทั้งนี้ สำหรับข้อจำกัดของรัฐนั้นสะท้อนได้ชัดเจนจากข้อเท็จจริงในการจัดการป่าของจังหวัดเชียงใหม่

จากงานวิจัยของ ดร.ศุภิณี คนตรี พบว่ารัฐมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถดูแลป่าได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีสถานีควบคุมไฟ 12 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 3,463,125 ไร่ คิดเฉลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องดูแลพื้นที่ป่า 7,500 ไร่ ต่อคน สามารถดูแลพื้นที่ป่าทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ 32-35 เท่านั้น ด้วยเหตุการณัดตัดสิทธิมิให้ชุมชนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์ขอจัดตั้งป่าชุมชนได้นั้น จึงทำให้ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อการบริหารจัดการป่าไม้และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการละเมิดและกีดกันสิทธิของชุมชนในการจัดการป่าร่วมกับรัฐอีกด้วย

3.กระบวนการยกวาง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ ขัดกับเจตจำนงในการร่างกฎหมายของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม เนื่องจากกระบวนการในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ถูกเสนอโดยอนุกรมการป่าไม้



15 มิถุนายน 2558 หน้า 7 (2)

ที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากข้าราชการหัวโบราณ และการ  
เชิญตัวแทนหน่วยงานราชการมาช่วยดำเนินการยกร่าง  
กฎหมาย โดยขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ต่างๆ ที่กรณีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มีพัฒนาการในการ  
ต่อสู้มาอย่างยาวนาน

ด้วยเหตุผลข้างต้น เครือข่ายประชาชนฯ เห็นว่า  
ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนนั้นควรเป็นกระบวนการในการนำ  
เสนอกฎหมายมิติใหม่ที่รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน  
เข้ามาจัดการร่วมกัน โดยให้มีการจัดสรรบทบาทหน้าที่  
ของทุกฝ่ายในสังคมในรูปแบบของพหุภาคี คือทั้งรัฐ  
ประชาชน และสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อความ  
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารที่หล่อ  
เลี้ยงคนและธรรมชาติทั้งประเทศ

ดังนั้นจึงขอเสนอให้อนุกรรมการป่าไม้ที่ดินภายใต้  
คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ยุติการร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับปัจจุบัน  
และให้มีกระบวนการในการพัฒนา พ.ร.บ.ป่าชุมชน  
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพัฒนา  
ให้มีกลไกร่วมหลายฝ่ายขึ้นมาทำหน้าที่ในการศึกษา  
พัฒนาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน โดยให้นำร่าง พ.ร.บ.ป่า  
ชุมชนฉบับประชาชนขึ้นมาพิจารณาด้วย

ร่างกฎหมายป่าชุมชนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง  
การใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในปัจจุบัน ที่ไม่เข้าใจ  
วิถีชีวิตชุมชนผู้รักษาป่าและประวัติความเป็นมาในการ  
ต่อสู้เพื่อสิทธิการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า

ถึงเวลาแล้วที่ภาคประชาสังคมต้องร่วมกัน  
ตรวจสอบนโยบายและมาตรการของภาครัฐ ที่อ้างการ  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมละเมิดสิทธิ  
ของประชาชนและทำลายสิทธิคนอยู่กับป่าโดยเร็ว.



15 มิถุนายน 2558 หน้า 14

## ‘พยัคฆ์ไพร’ยึดรุกป่าภูเขาเปีย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านโป่ง หมู่ 1 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย เพื่อตรวจยึดสวนยางพาราที่กลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาเปีย ป่าภูซี้เต้า และป่าภูเรือ จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 991 ไร่เศษ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้กับหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ทหาร ตำรวจ กอ.รมน. ได้ปล่อยกำลังออกปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่สวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้นป่าต้นน้ำจำนวน 9 ชุด มีพื้นที่เป้าหมาย 3,500 ไร่ ทั้งหมดมีการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างชัดเจน

แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ถุกนายทุนบุกรุกแน่นอน

“เดิมที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาเปีย ภูซี้เต้า และป่าภูเรือแห่งนี้ เป็นป่าต้นน้ำสมบูรณ์มาก เนื้อที่ประมาณ 9.4 แสนไร่ แต่เวลานี้น่าตกใจมากเมื่อตรวจสอบพบว่าเหลือพื้นที่ป่าต้นน้ำสมบูรณ์แค่ 5.1 หมื่นไร่เท่านั้น ที่ป่าถูกแปลงสภาพเป็นสวนยางพาราและบ้านคนเกือบหมด” นายชีวะภาพกล่าว

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ผู้เชี่ยวชาญ ศปบ.4 กอ.รมน. จากการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต อ.ด่านซ้ายนั้น พบว่ามีนายทุนและอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของนับพันไร่ ซึ่งทาง กอ.รมน.กับกรมป่าไม้ และตำรวจ อยู่ระหว่างหาหลักฐานมัดตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไป

15 มิถุนายน 2558 หน้า C1 (1)

ใครเป็นใคร  
ในอาเซียน  
■ บริษัท กุลติงเอจริญ

## ผู้นำ 'ท็อบโกลฟ' แชมป์ถุงมือยางโลก



สืบ ธีร

มาเลเซีย นอกจากจะเป็นประเทศผู้ปลูกยางพาราอันดับต้นๆ ของโลก ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้ายางพาราแปรรูปรายใหญ่ จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางเบอร์ 1 ของโลก จะมาจากแดนเสือเหลือง

ลิ้ม ธีร ชัย ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ท็อบโกลฟ ผู้ผลิตถุงมือยางเจ้าใหญ่ของมาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 41 ของมาเลเซียในปี 2558 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวม 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ

รางวัลผู้ประกอบการแห่งปีระดับเอเชียแปซิฟิกปี 2551 เป็นต้น

เขาคลุลคลีกับวงการยางพารา มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเป็นบุตรชายของเจ้าของสวนยางพาราและเทรดเดอร์ยาง ส่วนด้านการศึกษา เขาเรียนจบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยมาลาया ประเทศมาเลเซีย ก่อนบินไปศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สหรัฐฯ

ลิ้ม ก่อตั้งบริษัท ท็อบโกลฟ เมื่อปี 2534 โดยช่วงแรกมีการผลิตเพียง 3 สายการผลิต ปัจจุบันมีโรงงาน 27 แห่ง สายการผลิต 484 สายการผลิต ในประเทศมาเลเซีย ไทย และจีน มีกำลังการผลิตรวม 4.46 หมื่นล้านชิ้น/ปี และมีการจ้าง

งานกว่า 1 หมื่นตำแหน่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากกว่า 2,000 ราย ใน 195 ประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทจะขยายการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศมาเลเซียและไทย ซึ่งจะส่งให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5.22 หมื่นล้านชิ้น/ปี ภายในปี 2559

ปัจจุบันบริษัทของเขาครองส่วนแบ่งในตลาดโลกประมาณ 25% มีการขยายการผลิตอย่างรวดเร็วพร้อมสร้างสมดุลระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงมือจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ รวมถึงเป็นเจ้าของสวนยาง เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ โดยเลือกใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ

15 มิถุนายน 2558 หน้า C1 (2)

ผู้บริหารชาวมาเลเซียคนนี้ให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมาก เขาเลือกลงทุนในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทของตัวเอง และยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เกิดขึ้นภายในอาเซียน

ในฐานะผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ วัตถุประสงค์เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะหากราคายางดิบในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต การที่บริษัทเป็นเจ้าของวัตถุดิบเอง จะส่งผลดีต่อการควบคุมต้นทุน และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท ทำให้บริษัท



เลือกที่จะลงทุนในประเทศใกล้บ้านมากกว่าจะลงทุนปลูกยางในแอฟริกา ซึ่งขณะนี้มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราอยู่

“ธุรกิจยางพาราเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีโอกาสสมกมกาย บริษัทเลือกลงทุนใกล้บ้าน เพราะควบคุมการบริหารได้ง่าย ระยะทางจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หากมีตัวเลือกคือแอฟริกาและอาเซียน อาเซียนย่อมเป็นคำตอบ เพราะอยู่ใกล้ มี



**ต้องรู้ ต้องทำ และต้องสอน คือ คติประจำใจของ ลิม วั ชัย ที่ทำให้ เขาก้าวสู่ความสำเร็จ**

วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน เข้าใจกันง่ายกว่า อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในตลาดนี้มานาน จึงคิดว่าการลงทุนในอาเซียนนั้นจะมีความสะดวกมากกว่า”

ลิม กล่าวถึงการรวมเป็นประชาคมอาเซียนว่า การยกเลิกการกีดกันทางการค้าภายในภูมิภาคมีความสำคัญมากต่อความสามารถในการแข่งขันในฐานะการเป็นภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งหากลดข้อกีดกันต่างๆ ได้จะช่วยเพิ่มการค้า และลดช่องว่างที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันได้ด้วย

ทั้งนี้ การรวมตัวของอาเซียนมีความสำคัญมากต่อภาคธุรกิจ เช่น

การลดอัตราภาษี และการเคลื่อนย้ายคน ซึ่งบริษัทสามารถให้ชาวมาเลเซียไปทำงานในกัมพูชาได้โดยง่าย ดังนั้นการเลือกลงทุนในอาเซียนจะทำให้บริษัทสามารถที่จะชนะตลาดโลกได้และสู้กับจีนได้

บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของมาเลเซีย เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยางพารา ตามนโยบายของประเทศที่ต้องการทำให้มาเลเซียเป็นผู้แปรรูปสินค้ายางพารารายใหญ่ และส่งออกสินค้าไปทั่วโลก แทนการเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบส่งออกเท่านั้น



15 มิถุนายน 2558 หน้า 25

## 'เอ็มเทค'ชูแปรรูปยางล้อรถเคีลียร์สต็อกคิง2เอกชนร่วมวิจัยพร้อมผลิต

รอง ผอ.เอ็มเทคชี้ยางสังเคราะห์ ภัยคุกคามยางธรรมชาติ เผยวิธีที่ดีที่สุดทำยางล้อรถโดยสารดีดกยาง 4 แล่นตัน ประเดิมวิจัยร่วม 2 บริษัท เอกชน ทำยางล้อตัน-ล้อปิกอัพ ด้าน สวทช.ประเดิมจับมือเอกชน วิจัยยางทำผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา

ดร.กฤษฏา สุชีวะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. นักวิจัยผู้คร่ำหวอดอยู่กับงานวิจัย ยางธรรมชาติมากกว่า 10 ปี เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ปัญหาสำคัญของยางพาราอีกอย่างหนึ่งคือ ยางธรรมชาติถูกคุกคามโดยยางสังเคราะห์ ซึ่งมีการพัฒนาคุณสมบัติโดดเด่นขึ้น เรื่อย ๆ ทำให้หลายประเทศหันไป ใช้ยางสังเคราะห์แทน เช่น มาเลเซีย ใช้ 60-70% ขณะที่ประเทศไทยใช้ 50%

ดังนั้นทิศทางเดียวของยางพาราเพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และที่ตบใจത്യตรงที่สุดคือการผลิตล้อรถยนต์

ปัจจุบันสัดส่วนการแปรรูปยางธรรมชาติทั่วโลกนำไปผลิตยางล้อมากถึง 60% ส่วนอีก 20% นำไปทำผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือ ถุงยาง เส้นด้ายยางยืด หมอน ฟันนอน และอื่น ๆ เช่น ท่อยาง เป็นต้น โดยเอ็มเทคได้จับมือกับ 2 บริษัทเอกชนเพื่อ วิจัยและผลิตล้อยาง คือ บริษัท ป.สยาม อุตสาหกรรมยาง จำกัด ทำล้อรถบรรทุก เล็ก หรือปิกอัพ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงโรงงาน และลงทุนซื้อเครื่องจักร และห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอส รับเบอร์ ผลิตยางล้อตันสำหรับรถทางการเกษตร รถแบ็กโฮ เป็นต้น ปัจจุบันวิจัยเสร็จแล้ว โดยสามารถผลิตยางเกรดพรีเมียมสร้างรายได้มากกว่า

"ได้ศึกษาวิจัยเรื่องยางล้อมานาน เพราะยางล้อใช้ยางธรรมชาติเยอะ เช่น ยางล้อตัน ยางไฟร์กลีฟที่ใช้ยางธรรมชาติเส้นละ ถึง 30-40 กิโลกรัม จึงคิดว่าการทำล้อยาง

คือทิศทางที่ถูกต้อง และอย่างที่ค้างสต็อก อยู่ก็สามารถนำไปผลิตได้ แต่ต้องหาตลาดให้เอกชนด้วย เพราะถ้าไม่มีตลาดก็ขายไม่ได้ เราจึงเสนอมาตลอดว่าให้หน่วยงานรัฐซื้อใช้"

ดร.กฤษฏากล่าวต่อไปว่า บริษัทผลิต ยางรถยนต์ในประเทศไทยมีประมาณ 7 บริษัท ยางรถจักรยานยนต์อีก 10 บริษัท ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทยางล้อใน จีนที่มีกว่า 300 บริษัท อย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องดีที่มีผู้ประกอบการมาร่วมงานกับ เอ็มเทค เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ เชื้อถึงงานวิจัย มองว่าซึกซึก ซึ่งผู้ประกอบการต้องเข้าใจด้วยว่าการวิจัยที่เสร็จจากห้องแล็บไม่ได้หมายความว่าใช้ได้เลย แต่ต้องไปทดลองทำต่อที่โรงงานด้วย

สำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นนั้น มองว่าสัดส่วนของตลาดน้อยมาก หรือยังไม่มีตลาด เช่น การนำยางไปป้อนน ปุ๋ยคอกสัตว์ ปุ๋ยสุระน่าน มีคู่แข่ง เช่น พลาสติกราคาถูกกว่า แต่ยางล้อหรือถุงยาง ไม่มีคู่แข่งเลย

นอกจากยางล้อที่มีสัดส่วนมากที่สุดในตลาดแปรรูปยางพาราแล้ว แนวโน้มของโลกปัจจุบันยังต้องการยางที่ประหยัดพลังงานด้วย ซึ่งแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานข้อบังคับออกมาเรื่อย ๆ เช่น กลุ่มอียูก็มี มาตรฐานยางออกมาแล้ว หรือเกาหลี ญี่ปุ่น ก็มีการร่างกฎระเบียบ ดังนั้นไทยจึงต้องเตรียมสร้างเทคโนโลยีที่จะรองรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จับมือกับบริษัท ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ในเครือ บมจ.อินโนว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง เบื้องต้นจะนำร่องวิจัยแผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา

15 มิถุนายน 2558 หน้า 26



## เบิร์ต อายิว

นศรพิพัฒ

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังฟื้นช้า การบริโภคและการส่งออก ยังชะลอตัว แม้การเบิกจ่ายงบฯ ลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยว จะขยายตัวดีขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ชะลอตัว นโยบายการเงินจึงควรเป็นไปในลักษณะผ่อนคลายเป็น ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กนง.พร้อมจะดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ดีขึ้น และรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

ขณะที่ กฤษฎา จินะวิจารณ์ รองผู้อำนวยการเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) ระบุว่า สศค.เตรียมปรับลดประมาณการขยายตัว เศรษฐกิจ (GDP) ลงอีก เพราะประเมินตัวชี้วัดหลายปัจจัย พบว่ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทย ทำให้ภาคส่งออกได้รับผลกระทบหนัก คาดว่า GDP ที่จะประกาศใหม่เดือน ก.ค.นี้ จะปรับลดลง จากตัวเลขคาดการณ์เดิมซึ่งอยู่ที่ 3.7% จากปีก่อนหน้านั้น อยู่ที่ 3.9% ส่วนการส่งออกจะลดลงจากประมาณการเป้า การเติบโตเดิมที่ 1.4% เหลือ 0.2%

อัปเดตการเบิกจ่ายเพื่อเร่งรัดการลงทุนของภาครัฐ ที่ถูกคาดหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการท่องเที่ยว ล่าสุด ณ วันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มียอดเบิกจ่ายงบฯ รายจ่ายประจำปี 2558 รวม 1.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 64.7% ของงบฯ รายจ่ายทั้งปีที่ 2,575 ล้านล้านบาท โดย ในส่วนของรายจ่ายประจำวงเงิน 2.12 ล้านล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว 1.47 ล้านล้านบาท หรือ 69.6% รายจ่ายด้านการลงทุน 4.47 แสนล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.87 แสนล้านบาท หรือ 41.7% โดยกรมบัญชีกลางชี้ว่าแม้จะเหลือเวลาอีกแค่ 3-4 เดือนจะสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 การเบิกจ่ายงบฯ ของหน่วยงานรัฐจะเป็น ไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แยกเป็นยอดเบิกจ่ายงบฯ ลงทุน 87% และ ยอดเบิกจ่ายงบฯ โดยรวมสามารถเบิกจ่ายได้ 96%

ในฐานะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลและแก้ไข ปัญหาทางพาราทั้งระบบ ช่วงนี้ รมช.เกษตรฯ อำนวย ประดิเส มีแผนเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... เตรียมความพร้อมรับกฎหมายใหม่ที่จะ ประกาศบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะประเด็นการรวมหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านการส่งเสริมและการพัฒนา ยางพารา ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด 3 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานเดียว ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง (ส.ก.ย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบัน วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สำหรับหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นจะใช้ชื่อ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบุกเบิกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวน ป่าต้นน้ำ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกา

วันที่ข่าว : 13 มิถุนายน 2558

Rewriter : ธนพิชฌน์ แก้วกา



พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า เรื่องทวงคืนผืนป่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบุกเบิกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวน ป่าต้นน้ำ เป็นปัญหาสำคัญถูกละเลยกันมานาน วันนี้ถูกทำลายกันไปเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาก็มีรายงานกันมาตลอดก็แก้ปัญหาไม่ได้สักครั้ง วันนี้เอาปัญหาทั้งระบบมาแก้ไขแต่ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะปลูกทดแทน ในการที่จะปรับพื้นที่การเกษตรในการไถนนิ่งแล้วแต่เป็นปัญหาที่หมักหมก ยาวนานทับซ้อนหลายเรื่องต้องแก้ไขได้ ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือความแห้งแล้งหลายคนบ่นมาว่าการบริหารจัดการน้ำไม่เกิด ไปดูเข้างหรือเปล่าว่าเขาเกิดอะไรไปแล้วบ้างในปี 2557 ก็ทำไปเป็นจำนวนมากเป็นหลายพันโครงการแต่ไม่ใหญ่โตเหมือนที่ผ่านมาจะกระจายไปทั่วพื้นที่ แต่ตรงไหนมีน้ำก็ทำได้มาก ทำทันที ตรงไหนยังไม่มีน้ำฝนไม่ตกมาปีแล้ว ไม่ตกปีนี้ ก็ไม่ตกอีกจะทำอย่างไร ไปจุดไว้ก็เสียเปล่าก็ต้องไปปรับพื้นที่ให้ตรงกับตรงนั้น ตรงไหนที่ไม่มีน้ำ น้ำต้นทุนไม่มีก็ต้องหาวิธีการอื่นให้คนอยู่ได้ น้ำอุปโภคบริโภค การเพาะปลูกพืชอื่น ๆ มาทดแทน วันนี้ฝนตกไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์น้อยกว่าเดิมมาก มีน้ำใช้ได้ประมาณสัก 9 % อยู่ตอนนี้ ก็คาดหวังว่าต่อไปจะดีขึ้น ส่วนใหญ่ไปตกนอกพื้นที่การเกษตร ตกกรุงเทพฯ อีกมากเลยน้ำท่วมอีก เพราะฉะนั้น ในเรื่องของสาเหตุการบุกเบิกผืนป่านั้น เกิดจากนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชที่ผ่านมานี้ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้มีเกษตรกรจริง ๆ ผู้จากจริง ๆ ก็มีนายทุนบางส่วนด้วยบุกเบิกผืนป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกยางพาราว่า 5.5 ล้านไร่ วันนี้ผลผลิตยางพาราก็มากมายล้มตลาดด้วย พอตตลาดโลกเขารับซื้อน้อยลงที่ปลูกตรงนี้ก็เกินถึงแม้ราคาจะต่ำอยู่แล้ว ยังมีมากยิ่งต่ำมากกว่าเขาอีก เพราะต้นทุนเราสูง ต้นทุนการปลูก ต้นทุนการกรีด เพราะเป็นกิจการขนาดใหญ่ทั้งสิ้น แล้วคนจนอยู่ในระบบนี้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราต้องมีการควบคุม สร้างความสมดุลในเรื่อง Demand Supply ให้ได้ รัฐบาลต้องเสียเงินในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เดือดร้อน เรื่องราคาสวนยางตกต่ำ ราคาขางตกต่ำ การกรีดขางตกต่ำ รายได้ไม่ได้ เมื่อขางราคาตก การกรีดขางก็ไม่ได้ค่าจ้าง วันนี้มี 2 อย่าง คือ เจ้าของสวนยางกับคนกรีดขาง ต้องดูแลทั้งคู่ เจ้าของสวนยางก็จะมีประชาชนที่ถูกต้อง กับประชาชนที่ไม่ถูกต้อง และมีนายทุนไม่ถูกต้องอีก ก็ต้องแก้กันทั้งระบบ



# NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND


# ข่าวเกษตร




สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ตชด.116 สนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกป่าปลูกยางพารา ต.บางปิด อ.แหลมงอบ ตามยุทธการทวงคืนผืนป่า



 แหล่งที่มา : สวท.ตราด

 วันที่ข่าว : 13 มิถุนายน 2558

วันที่ 12 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น. ร้อย ตชด.116 ร่วมกับ จนท.ทหารชุดประสานงานประจำพื้นที่กองทัพเรือ (นย)หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 14 ปลัดอำเภอแหลมงอบ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) อส. อบต.บางปิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 สนธิกำลัง ปราบปรามการกระทำกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามยุทธการทวงคืนผืนป่า ตามแผนปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา เมื่อมาถึงพื้นที่บริเวณป่าเขาบ่อพระ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงธรรมชาติ พบพื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา เพื่อยึดถือครอบครองทำประโยชน์ปลูกยางพารา อายุประมาณ 1-2 ปี พื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ จำนวน 649,109.20 บาท ไม่พบผู้กระทำผิด





# NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

-2-



การกระทำความผิดกล่าวเป็นการกระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ฐานกั้นสร้าง แผ้วถางป่า หรือกระทำความด้วยประการใด ๆ อันถือเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก้อนสร้าง แผ้วถาง ทำไม้หรือกระทำความด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่/ร้องทุกข์กล่าวโทษพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เพื่อสืบสวน สอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพินิจมิตร

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ระบุ แผนปฏิบัติการตัดโค่นต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่อนุรักษ์ จะทำด้วยความรอบคอบ เน้นการพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน

 แหล่งที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์

 วันที่ข่าว : 13 มิถุนายน 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุ แผนปฏิบัติการตัดโค่นต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่หวงห้าม จะดำเนินการด้วยความรอบคอบ เน้นการพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มอบนโยบายให้จังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ด้วยการตัดโค่นต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่หวงห้าม ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้ว โดยหากจะเข้าดำเนินการในพื้นที่ใดจะมีคณะทำงาน ซึ่งนำโดยนายอำเภอของแต่ละอำเภอ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ตรวจสอบเป็นรายแปลง ซึ่งจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ เน้นการพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของพื้นที่ที่ถูกตรวจยึดจับกุม เมื่อดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว จะใช้มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เข้าทำการตัดโค่นพืชผลอาสินและปลูกป่าทดแทน โดยมีพื้นที่เป้าหมายประมาณ 10,000 ไร่ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับปฏิบัติการในครั้งนี้ เพราะเจ้าหน้าที่จะคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวัต วงศ์วิริยะวิช

Rewriter : วรรณญา นันตาแก้ว

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>